

## สื่อการสอนเกมกระดานออนไลน์ เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT Analysis ในรายวิชา หลักการตลาด ระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

พิมพ์พิสา เหมพิจิตร , ธิรพุทธิ์ จวงจำเริญ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

60003@wbac.ac.th, 0839163365

### แนวคิดหรือที่มา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้น และที่ผ่านมามีทำให้ทราบถึงปัญหาในการเข้าเรียนของนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตรงตามตารางเรียน หรือไม่เข้าใจในบทเรียน จึงทำให้ผู้ประดิษฐ์สื่อการสอนนี้ และเพื่อเล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันในการเรียนออนไลน์ จึงจัดทำสื่อการสอนเรื่อง การวิเคราะห์ SWOT ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตรงตามตาราง หรือไม่เข้าใจในบทเรียนดังกล่าวให้สามารถที่จะทบทวนความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัลได้ดี เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนให้เพิ่มมากขึ้น

### วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าเรียนตรงเวลาได้เรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผ่านสื่อการสอนมัลติมีเดียได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลาที่นักศึกษาสะดวก
- 2) เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนเรื่อง การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผ่านสื่อการสอนนี้

### ลักษณะชิ้นงาน

### วิธีการ ขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน

<p><b>ด้านเนื้อหา :</b> การวิเคราะห์ SWOT Analysis</p> <p><b>ด้านการสร้างสื่อมัลติมีเดีย :</b> ใช้โปรแกรม Quizwhizzer, Photoshop</p>	<p>สื่อการสอนการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งเป็นสื่อมัลติมีเดียสามารถใช้โปรแกรม Quizwhizzer, Photoshop ในการสร้างออกแบบการนำเสนอ ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน โดยเลือกสี สัน รูปแบบการเล่น ที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนได้เล่นเกมที่มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มากกว่าเป็นการเรียนการสอน สามารถเล่นทั้งในรูปแบบOnline และOnsite อีกทั้งยังมีเวลาในการเรียนรู้ที่เหมาะสมไม่ยืดเยื้อจนทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย</p>
--	---

### ประโยชน์และคุณค่าของชิ้นงาน

สามารถนำไปใช้ เป็นสื่อการสอนในรายวิชาหลักการตลาด และวิชาอื่น ๆ ในสาขาการตลาดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis อีกทั้งยังสามารถบูรณาการได้อีกหลากหลายวิชา สามารถเผยแพร่ความรู้บนโลกออนไลน์ได้อีกด้วย จึงอาจจะทำให้ได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดหรือสร้างสรรค์สื่อการสอนใหม่ ๆ ได้อีกด้วย